



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖

อนุสนธิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัยของนิสิตและบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๕๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของนิสิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Courses) อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

๒. การจัดกิจกรรม ให้งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนิสิตจำนวนมาก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดการ อาทิ การเหลื่อมเวลา การลดเวลาทำกิจกรรม เป็นต้น หรือดำเนินกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. ให้หัวหน้าส่วนงานในสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

๔. ให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักอาศัย หรือเดินทางไปสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นโดยไม่จำเป็น ชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้พักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือน งดการร่วมสังสรรค์และกิจกรรมรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการแจ้งหัวหน้า

ส่วนงานหรือผู้เกี่ยวข้องโดยทันที หากพบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย (ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) หรือมีประวัติไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์